

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่ม “บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทโดยรวม และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีตอบสนองต่อเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ
<p>ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า</p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 281.60 ล้านบาท และ 16.31 ล้านบาท ตามลำดับ โดยผู้บริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าจะตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญหรือไม่</p> <p>ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เรื่องประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน การใช้ดุลยพินิจ และการจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 เรื่องลูกหนี้การค้า</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none">- ทำความเข้าใจและประเมินระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติวงเงิน การติดตามหนี้ การคำนวณและการบันทึกการบัญชีค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า- ประเมินหลักเกณฑ์และนโยบายในการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ และวิธีการคำนวณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ- ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่นำมาใช้ในการคำนวณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ และตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณอายุหนี้คงค้าง การคำนวณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อสมมติฐานที่บริษัทใช้กับข้อมูลในอดีตและแหล่งข้อมูลภายนอก

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีตอบสนองต่อเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ
<p>การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน</p> <p>บริษัทมีสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าจำนวน 168.82 ล้านบาท ผู้ประเมินราคาอิสระได้ถูกว่าจ้างในการประเมินราคาทรัพย์สิน การพิจารณาขาดทุนจากการด้อยค่า ผู้บริหารต้องใช้ดุลพินิจโดยการประเมินผลการดำเนินงานในอนาคต และใช้สมมติฐานต่างๆ ในการประเมิน</p> <p>ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 เรื่องสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเมินความสามารถ ความเป็นอิสระ และวัตถุประสงค์ของผู้ประเมินราคาอิสระ และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประเมิน - ทำความเข้าใจวิธีการประเมินราคาและประเมินความสมเหตุสมผลของสมมติฐานที่ใช้กับแหล่งข้อมูลภายนอก - สอบทานรายงานประเมินราคาของผู้ประเมินราคาอิสระ - ตรวจสอบการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งานในงบการเงิน
<p>การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ จำนวน 95.51 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส่วนใหญ่เกิดจากขาดทุนทางภาษียกไปไม่เกินห้ารอบระยะเวลาบัญชีเป็นจำนวน 99.70 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตว่ามีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวหรือไม่ ในการพิจารณา ผู้บริหารต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาการทำการใดในอนาคตของการดำเนินงานของบริษัท</p> <p>ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เรื่องประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน การใช้ดุลพินิจ และการจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุนและหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 เรื่องภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> - สอบทานประมาณการผลกำไรสำหรับห้ารอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทเพื่อประเมินว่าบริษัทจะมีกำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวหรือไม่ และได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการจัดทำประมาณการ - สุ่มทดสอบประการรายได้ของลูกค้ารายสำคัญของบริษัท ซึ่งบริษัทคาดว่าจะได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าในอนาคต และได้พิจารณายอดขายที่เกิดขึ้นในอดีตของบริษัทดังกล่าว เพื่อใช้ประเมินความน่าเชื่อถือของสมมติฐานที่บริษัทใช้ในการประมาณการรายได้ - ทดสอบความถูกต้องของการคำนวณประมาณการผลกำไรสำหรับห้ารอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท - ทดสอบความถูกต้องของการคำนวณประมาณการผลกำไรสำหรับห้ารอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท

เรื่องอื่นๆ

งบการเงินรวมของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยนายสมคิด เตียตระกูล ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีในสำนักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า โดยได้เสนอรายงานการตรวจสอบซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท คือการอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงานการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าว

ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้ออกวางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาลย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 6549

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

กรุงเทพมหานคร

28 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท		
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	380,030,060	379,515,930	195,606,366	242,870,745
ลูกหนี้การค้าจากการขายและให้บริการ					
- ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ	7	424,935,182	474,223,910	244,254,223	272,585,681
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	6, 7	6,008,816	6,844,733	7,186,486	21,617,852
ลูกหนี้การค้าจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง					
- ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ	7	30,157,994	10,593,666	30,157,994	10,593,665
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ - ลูกค้าทั่วไป		5,767,890	160,415	5,767,890	160,415
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	8	404,233,659	324,121,936	277,588,655	228,817,830
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่าย - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	6	983,632	5,867,676	2,811,585	6,873,855
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยทางอ้อม	6	-	-	465,000,000	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน		-	13,934	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9	48,307,109	33,944,087	31,639,131	28,912,364
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,300,424,342	1,235,286,287	1,260,012,330	812,432,407
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	10	525,116	7,353,872	261,098	7,216,682
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	100,000,000	-	100,000,000
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน		17,140,864	81,746,690	17,140,864	81,746,690
เงินลงทุน					
- บริษัทย่อย - สุทธิ	11	-	-	194,399,200	34,399,230
- บริษัทร่วม	11	758,984,151	713,929,220	162,627,400	162,627,400
- บริษัทอื่น - สุทธิ	11	52,149,012	52,149,012	49,712,400	49,712,400
- การร่วมค้า - สุทธิ	11	-	22,152	-	-
ค่าความนิยม	2	618,265	-	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	13	1,175,211,233	578,714,335	561,434,908	566,214,626
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน - สุทธิ	14	168,814,743	168,814,743	168,814,743	168,814,743
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย		22,569,167	17,219,765	11,997,718	9,893,431
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	15	100,739,351	100,377,932	95,504,963	97,812,607
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		21,681,488	32,740,572	9,654,825	19,381,985
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,318,433,390	1,853,068,293	1,271,548,119	1,297,819,794
รวมสินทรัพย์		3,618,857,732	3,088,354,580	2,531,560,449	2,110,252,201

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท		
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	16	385,334,189	-	385,334,189	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	17	103,000,000	-	-	-
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	18	5,784,000	-	5,784,000	-
- หนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	21	10,093,889	-	9,864,504	-
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป		130,868,197	122,203,056	94,535,670	92,096,066
เจ้าหนี้และเงินที่รอจ่ายจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	6	42,568,667	38,905,996	10,044,631	17,282,624
เงินรับล่วงหน้าและเงินมัดจำจากลูกค้า					
- ลูกค้าทั่วไป		43,823,536	44,391,437	40,698,707	42,747,068
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	6	8,283,182	3,659,205	10,124,372	5,211,705
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		-	113,010	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	20	123,586,060	99,208,475	102,982,510	88,571,059
รวมหนี้สินหมุนเวียน		853,341,720	308,481,179	659,368,583	245,908,522
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	18	230,319,279	224,000,000	230,319,279	224,000,000
หนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ	21	29,857,984	24,049,783	26,501,910	20,963,598
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		26,117,931	8,450,188	15,798,470	8,450,188
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		286,295,194	256,499,971	272,619,659	253,413,786
รวมหนี้สิน		1,139,636,914	564,981,150	931,988,242	499,322,308
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท					
- ทุนจดทะเบียน 593,125,849 หุ้น		593,125,849	593,125,849	593,125,849	593,125,849
- ทุนเรือนหุ้นที่ออกและรับชำระแล้ว 593,125,849 หุ้น		593,125,849	593,125,849	593,125,849	593,125,849
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		72,403,683	72,403,683	72,403,683	72,403,683
กำไรสะสม					
- จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย	22	59,312,585	59,312,585	59,312,585	59,312,585
- ยังไม่ได้จัดสรร		1,561,711,975	1,610,538,558	874,730,090	886,087,776
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	15	2,492,117	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท		2,289,046,209	2,335,380,675	1,599,572,207	1,610,929,893
ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	12	190,174,609	187,992,755	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		2,479,220,818	2,523,373,430	1,599,572,207	1,610,929,893
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		3,618,857,732	3,088,354,580	2,531,560,449	2,110,252,201

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท		
	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่		สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	1 กรกฎาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	1 กรกฎาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558	
รายได้					
รายได้จากการขายและการให้บริการ - สุทธิ	26	1,759,510,611	937,641,460	1,025,855,491	578,757,198
รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง	26	143,613,117	52,866,612	143,613,117	52,866,612
รวมรายได้		1,903,123,728	990,508,072	1,169,468,608	631,623,810
ต้นทุน					
ต้นทุนขายและบริการ	25, 26	(1,349,650,378)	(714,559,832)	(747,409,395)	(429,594,626)
ต้นทุนการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง	25, 26	(122,531,109)	(44,364,618)	(122,531,109)	(44,364,618)
รวมต้นทุน		(1,472,181,487)	(758,924,450)	(869,940,504)	(473,959,244)
กำไรขั้นต้น		430,942,241	231,583,622	299,528,104	157,664,566
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	26	(223,508)	2,405,655	493,846	3,026,465
เงินปันผลรับ		4,037,310	23,897,760	29,923,165	26,090,610
รายได้อื่น	24	76,015,840	17,824,262	127,043,037	24,943,125
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย		510,771,883	275,711,299	456,988,152	211,724,766
ค่าใช้จ่ายในการขาย		(147,632,196)	(83,580,890)	(156,693,218)	(87,361,039)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		(421,300,543)	(156,567,605)	(255,790,540)	(94,530,928)
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ - สุทธิ		(5,575,450)	200,544	(5,575,450)	200,544
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) การลดมูลค่าของเงินลงทุน		(113)	-	14,655	1,999,930
รวมค่าใช้จ่าย	25	(574,508,302)	(239,947,951)	(418,044,553)	(179,691,493)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน		(63,736,419)	35,763,348	38,943,599	32,033,273
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้า					
ตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ		69,760,484	28,469,129	-	-
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้		6,024,065	64,232,477	38,943,599	32,033,273
ต้นทุนทางการเงิน		(36,649,362)	(1,394,103)	(27,983,482)	(1,193,360)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		(30,625,297)	62,838,374	10,960,117	30,839,913
ภาษีเงินได้	15	(3,460,170)	(2,556,275)	(4,885,416)	(13,797,965)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี/งวด		(34,085,467)	60,282,099	6,074,701	17,041,948
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้					
ในงบกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย					
- สุทธิจากภาษี	15	(10,314,902)	-	(10,314,902)	-
รายการที่สามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน - สุทธิจากภาษี	15	2,492,117	-	-	-
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(7,822,785)	-	(10,314,902)	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี/งวด		(41,908,252)	60,282,099	(4,240,201)	17,041,948

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558	สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(31,319,432)	57,417,142	6,074,701	17,041,948
ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	(2,766,035)	2,864,957	-	-
รวม	(34,085,467)	60,282,099	6,074,701	17,041,948
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(39,216,981)	57,417,142	(4,240,201)	17,041,948
ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	(2,691,271)	2,864,957	-	-
รวม	(41,908,252)	60,282,099	(4,240,201)	17,041,948
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไร (ขาดทุน) (บาทต่อหุ้น)	(0.05)	0.10	0.01	0.03
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	593,125,849	593,125,849	593,125,849	593,125,849

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท							
	ทุนเรือนหุ้นที่ รับชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนได้เสีย ที่ไม่อยู่ใน อำนาจควบคุม	รวม
			จัดสรรเพื่อ สำรองตาม กฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ผลต่างจากการ แปลงค่างบการเงิน		
งบการเงินรวม								
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558								
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558								
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558	593,125,849	72,403,683	59,312,585	1,553,121,416	-	2,277,963,533	187,234,948	2,465,198,481
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับงวด	-	-	-	57,417,142	-	57,417,142	2,864,957	60,282,099
จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย	19	-	-	-	-	-	(2,107,150)	(2,107,150)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	593,125,849	72,403,683	59,312,585	1,610,538,558	-	2,335,380,675	187,992,755	2,523,373,430
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559								
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	593,125,849	72,403,683	59,312,585	1,610,538,558	-	2,335,380,675	187,992,755	2,523,373,430
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น	-	-	-	-	-	-	6,000,125	6,000,125
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	(41,709,098)	2,492,117	(39,216,981)	(2,691,271)	(41,908,252)
จ่ายเงินปันผล	19	-	-	(7,117,485)	-	(7,117,485)	-	(7,117,485)
จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย	19	-	-	-	-	-	(1,127,000)	(1,127,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	593,125,849	72,403,683	59,312,585	1,561,711,975	2,492,117	2,289,046,209	190,174,609	2,479,220,818

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ รับชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวม
			จัดสรรเพื่อ สำรองตาม กฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร	
งบการเงินเฉพาะของบริษัท					
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558					
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558	593,125,849	72,403,683	59,312,585	869,045,828	1,593,887,945
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับงวด	-	-	-	17,041,948	17,041,948
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	593,125,849	72,403,683	59,312,585	886,087,776	1,610,929,893
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	593,125,849	72,403,683	59,312,585	886,087,776	1,610,929,893
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	(4,240,201)	(4,240,201)
จ่ายเงินปันผล	19	-	-	(7,117,485)	(7,117,485)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	593,125,849	72,403,683	59,312,585	874,730,090	1,599,572,207

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สยามสตีลอินดอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	สำหรับรอบ		สำหรับรอบ	
	ระยะเวลาบัญชี		ระยะเวลาบัญชี	
	ตั้งแต่วันที่		ตั้งแต่วันที่	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	1 กรกฎาคม 2558 ถึง	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	1 กรกฎาคม 2558 ถึง
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(30,625,297)	62,838,374	10,960,117	30,839,913
ปรับปรุงกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน:-				
ค่าเสื่อมราคา	42,731,614	22,241,642	39,377,200	20,637,693
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ - สุทธิ	(5,575,450)	(200,544)	(5,575,450)	(200,544)
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) มูลค่าสินค้าลดลง - สุทธิ	4,640,657	7,236,300	(1,036,241)	7,236,300
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) เงินลงทุนลดลง - สุทธิ	-	1,293,388	(14,655)	(1,999,930)
กำไรจากการขายสินทรัพย์	(563,311)	(528,246)	(2,736)	(142,290)
เงินปันผลรับ	(4,037,310)	(23,897,760)	(29,923,165)	(26,090,610)
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	190,151	(2,102,853)	190,151	(2,102,853)
ต้นทุนทางการเงิน	36,649,362	1,394,103	27,983,482	1,193,360
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ	(69,760,484)	(28,469,129)	-	-
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	1,687,212	482,011	1,584,514	353,197
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(24,662,856)	40,287,286	43,543,217	29,724,236
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้าจากการขายและให้บริการ				
- ลูกค้าทั่วไป	54,627,578	(76,927,606)	33,670,308	(31,743,386)
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	835,917	8,552,823	14,431,366	5,105,721
ลูกหนี้การค้าจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง				
- ลูกค้าทั่วไป	(19,564,328)	(8,803,165)	(19,564,329)	(8,803,165)
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	-	2,014,124	-	2,159,598
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ - ลูกค้าทั่วไป	(5,607,475)	12,593,132	(5,607,475)	12,593,132
สินค้าคงเหลือ	(84,752,380)	33,754,020	(47,734,584)	38,480,563
ลูกหนี้และเงินตรงจ่าย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	4,884,044	229,903	4,062,270	1,038,666
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(14,349,088)	(2,430,796)	(2,726,768)	(7,527,134)
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	64,521,989		64,521,989	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	11,059,084	(4,903,948)	9,727,159	3,247,739
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป	8,665,141	17,325,824	2,439,604	11,743,913
เจ้าหนี้และเงินตรงจ่ายจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง	3,158,702	(19,428,840)	(7,237,993)	(17,997,384)
เงินรับล่วงหน้าและเงินมัดจำสินค้า				
- ลูกค้าทั่วไป	(550,534)	10,781,129	(2,030,994)	10,278,458
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	4,623,977	176,880	4,912,667	176,880
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	24,360,035	15,877,296	7,770,585	14,791,375
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	(55)	(99,796)	(55)	(99,796)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	17,667,743	105,975	13,971,598	105,975
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน	44,917,494	29,104,241	114,148,565	63,275,391
จ่ายดอกเบี้ย	(35,197,583)	(849,644)	(26,927,328)	(849,644)
จ่ายภาษีเงินได้	(6,705,276)	(2,551,837)	(2,104,287)	-
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	3,014,635	25,702,760	85,116,950	62,425,747

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่	สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่	สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่	สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	1 กรกฎาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	1 กรกฎาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง	-	5,049,249	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง	-	-	40,000,000	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	(505,000,000)	-
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)	6,828,756	(7,353,872)	6,955,584	(7,216,682)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)	-	(100,000,000)	100,000,000	(100,000,000)
เงินสตริบ (จ่าย) เพื่อลงทุนในบริษัทย่อย	7,810,074	-	(159,999,970)	-
เงินสตริบจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	14,768	-	14,655	-
เงินปันผลรับ	28,750,246	23,897,760	29,923,165	26,090,610
ซื้อสินทรัพย์	(547,155,261)	(59,581,800)	(34,599,746)	(58,659,371)
เงินรับจากการขายสินทรัพย์	565,687	547,269	5,000	144,202
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(503,185,730)	(137,441,394)	(522,701,312)	(139,641,241)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	385,334,189	-	385,334,189	-
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	56,000,000	-	56,000,000	-
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(43,896,721)	224,000,000	(43,896,721)	224,000,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	103,000,000	-	-	-
จ่ายเงินสดปันผล	(7,117,485)	-	(7,117,485)	-
เงินสตริบจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	6,000,125	-	-	-
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(1,127,000)	(2,107,150)	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	498,193,108	221,892,850	390,319,983	224,000,000
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย				
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	2,492,117	-	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	514,130	110,154,216	(47,264,379)	146,784,506
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี/งวด	379,515,930	269,361,714	242,870,745	96,086,239
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี/งวด	380,030,060	379,515,930	195,606,366	242,870,745

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

31 ธันวาคม 2559

1. ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

บริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2522 ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2536 โดยดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายเครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงานและชิ้นส่วนที่ทำจากเหล็ก ให้บริการก่อสร้าง นอกจากนี้บริษัทลงทุนในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน อย่างไรก็ตามกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนดังกล่าวยังไม่เริ่มการผลิต บริษัทมีที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนไว้ เลขที่ 51 หมู่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ

บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนรอบปีบัญชีของบริษัท จากวันที่ 30 มิถุนายน เป็นวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี โดยรอบระยะเวลาบัญชีแรกของการเปลี่ยนแปลง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีเพื่อให้งบการเงินของบริษัทสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังนี้

	ร้อยละ	
	2559	2558
<u>รายชื่อ</u>		
นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์พันธ์เดชา	26.73	26.73
นายวันชัย คุณานันท์กุล	17.19	17.19
นายสุรพล คุณานันท์กุล	16.53	16.53
นางนาฎยา พงษ์พันธ์เดชา	2.49	0.38
นายอำนาจ วิชญะวิลาส	2.37	2.44

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินและการนำเสนองบการเงินรวม

(ก) เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการบัญชีของไทยที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยจัดทำเป็นทางการเป็นภาษาไทย การแปลงงบการเงินฉบับนี้เป็นภาษาอื่น ให้ยึดถืองบการเงินที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ์

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะ

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ในเบื้องต้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัทในบางเรื่อง การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกระทบต่อความเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดตามที่แสดงไว้ข้างล่างนี้ โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีแผนที่จะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้มาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)	การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)	สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)	งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)	นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	เหตุการณ์ภายหลังระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)	สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)	ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)	สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)	รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)	ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)	ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)	การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)	งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)	เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)	กำไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)	การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)	การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)	ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 (ปรับปรุง 2559)	การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)	การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)	การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)	ส่วนงานดำเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)	การร่วมกิจการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)	การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)	การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่สร้างขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559)	ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)	สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 5/2559	แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

กลุ่มบริษัทได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ ซึ่งคาดว่าจะไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ

เกณฑ์ในการนำเสนองบการเงินรวม

งบการเงินรวมนี้ได้รวมงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยที่บริษัทมีอำนาจควบคุมหรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ดังต่อไปนี้

บริษัท	สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)		ลักษณะธุรกิจ
	2559	2558	
บริษัทย่อย			
บริษัท สยามโอเคามูวเอร์เนชั่นแนล จำกัด	51	51	จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงานและเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในที่สาธารณะ
บริษัท ศรีเจริญอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	99.99	99.99	จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ
บริษัท สยามสตีล โอซี จำกัด	51	51	จำหน่ายอาคารสำเร็จรูป ผงกั้นห้อง และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ในระหว่างปี บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งใหม่ ดังต่อไปนี้

บริษัท	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)		ลักษณะธุรกิจ
		2559	2558	
บริษัทย่อย				
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี จำกัด	160,000	99.99	-	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

บริษัท	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)		ลักษณะธุรกิจ
		2559	2558	
<u>บริษัทย่อยทางอ้อม -ถือโดย</u>				
<u>บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี จำกัด</u>				
บริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด	40,000	99.99	-	ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ พลังงานแสงอาทิตย์
บริษัท สยามนิวทราเวล จำกัด	1,000	99.99	-	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
บริษัท สยามกรีนเอนเนอร์จีพลัส จำกัด	1,000	99.99	-	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
บริษัท สยามเวลท์เอนเนอร์จี จำกัด	1,000	99.99	-	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอแมส จำกัด	1,000	99.99	-	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
บริษัท สยามไบโอแมสโปรดัก จำกัด	100,000	99.99	-	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
บริษัท สยามฟอร์เรสแมเนจเม้นท์ จำกัด	20,000	60.00	-	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
<u>บริษัทย่อยทางอ้อม -ถือโดย</u>				
<u>บริษัท สยามไบโอแมสโปรดัก จำกัด</u>				
บริษัท สยามไบโอแมสโปรดัก-เซาท์พระแสง จำกัด	100,000	99.99	-	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
<u>บริษัทย่อยทางอ้อม -ถือโดย</u>				
<u>บริษัท บริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด</u>				
บริษัท Rich Solar Energy Godo Kaisha จำกัด	551,055	97.00	-	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 บริษัทได้จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดตั้ง บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี จำกัด เพื่อลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทได้เพิ่มเงินลงทุนในบริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี จำกัด จำนวน 49,000,000 บาท จาก 1,000,000 บาท เป็น 50,000,000 บาท (โดยให้บริษัทย่อยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 4,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการจัดตั้งบริษัทใหม่ 3 บริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 บริษัทได้เพิ่มเงินลงทุนในบริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี จำกัด จำนวน 110,000,000 บาท จาก 50,000,000 บาท เป็น 160,000,000 บาท (โดยให้บริษัทย่อยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 11,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สยาม ไบโอแมสโปรดัก จำกัด และรองรับการขยายธุรกิจ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี จำกัด ได้จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดตั้ง บริษัท สยามวู้ดเอนเนอร์จี จำกัด เพื่อลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 บริษัทย่อยทางอ้อมได้จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สยาม ไบโอแมสโปรดัก จำกัด

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี จำกัด เงินลงทุนในบริษัท สยามไบโอแอสโปรดัก จำกัด จำนวน 99,000,000 บาท จาก 1,000,000 บาท เป็น 100,000,000 บาท (โดยให้บริษัทย่อยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 9,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เพื่อลงทุนในบริษัท สยามไบโอแอสโปรดัก-เซาท์พระแสง จำกัด

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี จำกัด ได้จัดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดตั้งบริษัท สยามไบโอแอสโปรดัก-เซาท์พระแสง จำกัด จำนวน 100,000,000 บาท เพื่อลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท (จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี จำกัด ได้จัดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดตั้งบริษัท สยามฟอร์เรสแอนด์เนเจอร์ จำกัด จำนวน 20,000,000 บาท ประกอบธุรกิจทำป่าไม้ ปลูกสร้างสวนป่า เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานทดแทน ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท (จำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี จำกัด ได้ซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 100 ของบริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนั้นบริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด จึงเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท

มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ที่ซื้อและหนี้สินที่รับมาของบริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งใกล้เคียงกับวันที่ซื้อ คือวันที่ 27 มกราคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	พันบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	10,310
เงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	92,076
เจ้าหนี้อื่น	(504)
เงินกู้ยืมระยะยาว	(100,000)
มูลค่ารวมของสินทรัพย์สุทธิ	1,882
ค่าความนิยม	618
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	2,500
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย	(10,310)
เงินตราต่างประเทศเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม	7,810

ค่าความนิยมในงบการเงินรวม เกิดจากสิ่งตอบแทนที่บริษัทจ่ายชำระให้บริษัทย่อยทางอ้อมสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยทางอ้อม ณ วันรวมธุรกิจ

บริษัทจัดทำงบการเงินรวม โดยรวมผลประกอบการและสถานะทางการเงินของบริษัท Rich Solar Energy Godo Kaisha ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทเข้ามาด้วย เนื่องจากการเข้าลงทุนในโครงการ Miyagi Solar Project ในครั้งนี้ บริษัทจะลงทุนผ่านบริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทที่

ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 97 โดยที่บริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด อยู่ในฐานะนักลงทุนที่เคในโครงการ Miyagi Solar Project ทั้งนี้ จากที่โครงการ Miyagi Solar Project เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีที่ตั้งและดำเนินการในประเทศไทยญี่ปุ่น และใช้สกุลเงินเยนในการจัดทำงบการเงิน ดังนั้น การจัดทำงบการเงินรวมของบริษัท จะต้องมีการแปลงค่าเงินจากสกุลเงินเยนกลับมาเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบจากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งรายการดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง โดยเป็นกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการบัญชีกับบริษัทย่อยที่มีสาระสำคัญได้ถูกหักออกจากงบการเงินรวมแล้ว

งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเช่นเดียวกับที่ใช้สำหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่คล้ายคลึงกันสำหรับการจัดทำงบการเงินเฉพาะของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ยอดสินทรัพย์รวมของบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวม คิดเป็นร้อยละ 32 และร้อยละ 15.70 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ และรายได้รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทย่อย ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมคิดเป็นร้อยละ 43 และ ร้อยละ 39.65 ของรายได้รวม ตามลำดับ

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่น่าเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดพิเศษ

การขายสินค้าและให้บริการ

รายได้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้ายังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า รายได้จาก การให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง ถือเป็นรายได้ตามส่วนของงานที่แล้วเสร็จ รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทจะตั้งสำรองเพื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการทั้งจำนวนเมื่อทราบแน่ชัดว่าโครงการนั้นจะประสบผลขาดทุน

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้อื่น

รายได้อื่น รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีสภาพคล่องสูง (ซึ่งไม่มีข้อจำกัดในการใช้) และพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดที่แน่นอนเมื่อครบกำหนด ซึ่งมีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อย

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ แสดงไว้ภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือบริษัทที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท

นอกจากนี้ บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการออกเสียงในบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ที่มีอำนาจในการวางแผนและกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัท

ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้การค้า แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามจำนวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ ทั้งนี้โดยการประมาณจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่กับการวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของลูกหนี้

สินค้าคงเหลือ

ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานะที่และสภาพปัจจุบันในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้า คำนวณโดยการใช้ราคาทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่รวมการปันส่วนของค่าเสียหายการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ

บริษัทและบริษัทย่อยตีราคาสินค้าคงเหลือตามวิธีต่อไปนี้

	วิธีการตีราคา
สินค้าสำเร็จรูปที่ซื้อมาเพื่อขาย - ส่วนของบริษัท	ตีราคาในราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
- ส่วนของบริษัทย่อย	ตีราคาในราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่และวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
สินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตเอง	ตีราคาในราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
สินค้าระหว่างผลิต	ตีราคาในราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่)
วัตถุดิบ	ตีราคาในราคาทุน (วิธีราคาเจาะจง)
วัสดุ	ตีราคาในราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่)

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อให้สินค้า นั้นขายได้ และค่าใช้จ่ายในการขายสุทธิ บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสำหรับสินค้า เสื่อมสภาพ สินค้าเคลื่อนไหวช้า หรือสินค้าเสียหายโดยประเมินจากสภาพแท้จริงของสินค้า

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะของบริษัท บันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุน โดยบริษัทจะบันทึกผลกำไรหรือ ขาดทุนจากการจำหน่ายในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในปีที่มีการจำหน่ายเงินลงทุนนั้น กรณีที่เงิน ลงทุนดังกล่าวเกิดการด้อยค่า บริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนและกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะรับรู้รายได้เงินปันผลเมื่อมีการประกาศจ่ายจากบริษัทย่อย

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ/หรือ การร่วมค้า ที่ไม่อยู่ใน ความต้องการของตลาด ถือเป็น "เงินลงทุนทั่วไป" ซึ่งแสดงมูลค่าในราคาทุน

บริษัทจะปรับลดมูลค่าเงินลงทุนเหล่านี้เมื่อมีสิ่งบ่งชี้ว่ามีการด้อยค่า

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีแนวโน้มที่จะได้รับหรือมีสิทธิ ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่ มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

การสูญเสียการควบคุม

เมื่อบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึงส่วน ได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น กำไรหรือขาดทุนที่ เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ ให้อัตรามูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย

ส่วนได้เสียของบริษัทในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

บริษัทร่วม

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่บริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญโดยมีอำนาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย ทางการเงินและการดำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว การร่วมค้าเป็นการ ร่วมการงานที่บริษัทมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนั้นมากกว่าการมี สิทธิในสินทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการงานนั้น

ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้าบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่ง รวมถึงต้นทุนการทำรายการ ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสีย ความมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ หรือการควบคุมร่วม

การตัดรายการในงบการเงินรวม

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการ รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการ ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่บริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

การรับรู้และการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน บันทึกบัญชีแยกจากกันแต่แต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้เป็นรายได้อื่นในกำไรหรือขาดทุน

รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การทำขึ้นใหม่ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น ซึ่งทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญ จะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ ดังนี้

	ปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	3 - 20
สิทธิการเช่าอาคารและส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่า	10
ส่วนปรับปรุงโรงงานเช่า	5
เครื่องจักรและอุปกรณ์	5 - 10
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	5
ยานพาหนะ	5

บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

การด้อยค่า

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่ มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานแสดงในราคาตามบัญชี ณ วันที่สินทรัพย์นั้นเลิกใช้งานหักค่าเผื่อการ ด้อยค่า

บริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในกำไรหรือขาดทุน ในงวดที่ตัดรายการสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานออกจากบัญชี

สัญญาเช่าดำเนินงาน

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่า จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า

ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนำมารวมคำนวณจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า

การจำแนกประเภทสัญญาเช่า

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง บริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับการใช้สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนำไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทำให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง หรือ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ บริษัทแยกค่าตอบแทนสำหรับสัญญาเช่า และส่วนที่เป็นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากบริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในจำนวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจำนวนหนี้สินจะลดลงตามจำนวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงินตามหนี้สินจะรับรู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัท

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

บริษัทแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นให้เป็นเงินบาทเพื่อการบันทึกบัญชีโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่มีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ และมียอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระเงินตราต่างประเทศและที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินดังกล่าว รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ

งบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศที่แสดงมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทเพื่อจัดทำงบการเงินรวมโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้

สินทรัพย์และหนี้สิน	- อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบการเงิน
ทุนเรือนหุ้น	- อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
รายได้และค่าใช้จ่าย	- อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหว่างปี
ผลสะสมจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย	- แสดงรวมอยู่ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวม

ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า การแปลงค่าสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ในงบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ จะเปลี่ยนเป็นเงินบาทได้จริงตามอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวข้างต้น

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านมา และสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อขาย และ ขาดทุนจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ประกอบด้วยภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ปัจจุบันที่ไม่ได้รับรู้ในงบกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือส่วนที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้อื้อหนี้

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระ โดยคำนวณจากกำไรประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และรวมรายการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อการคำนวณภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยการคูณอัตราภาษีกับผลแตกต่างชั่วคราวที่คาดว่าจะมีการกลับรายการในอนาคต โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต จะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการตามเกณฑ์คงค้าง

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

บริษัท บริษัทย่อย และพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานคำนวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains or losses) ในการคำนวณผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

การวัดมูลค่ายุติธรรม

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทหลายข้อกำหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน

บริษัทกำหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน

บริษัทประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญอย่างสม่ำเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา บริษัทประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม

เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน บริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่ใช้อ้างอิงได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 การวัดมูลค่าสินทรัพย์หรือหนี้สินไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่อ้างอิงทางตลาด (ไม่มีข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้)

หากข้อมูลที่น่ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำสุดที่มีนัยสำคัญสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

ส่วนงานดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

บริษัทแสดงกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับหุ้นสามัญ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายระหว่างปี/งวดโดยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การใช้ประมาณการทางการเงิน

ในการจัดทำงบการเงิน ฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานเกี่ยวกับการรับรู้ และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร

ประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่าย และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงินเมื่อมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือเป็นภาระผูกพันที่ค่อนข้างแน่นอนที่มีผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งอาจทำให้บริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าต้องเสียทรัพย์สินหรือชดใช้ตามภาระผูกพันนั้น และจำนวนที่ต้องชดใช้ดังกล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก หลังจากมีเหตุว่าจะได้รับคืนแน่นอน

4. ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน การใช้ดุลยพินิจ และการจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

4.1 ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ

4.1.1 การรับรู้รายได้จากการก่อสร้าง

ระดับความสำเร็จของงานของแต่ละสัญญาก่อสร้าง ประเมินโดยผู้บริหารซึ่งพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด ณ วันที่รายงาน โดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ งานที่ทำแล้ว และประมาณการต้นทุนที่จะต้องใช้ในการทำงานให้เสร็จ ทั้งนี้ข้อสมมติฐานที่สำคัญต้องใช้ในการประมาณการสำหรับต้นทุนทั้งหมดและส่วนที่จะได้รับชดเชยจากคำสั่งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงาน ซึ่งจะมีผลกระทบกับการคำนวณอัตราส่วนงานที่ทำเสร็จ ต้นทุนและรายได้ที่เกิดขึ้นจริงอาจจะสูงกว่าหรือต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ ณ วันที่จัดทำรายงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้และกำไรที่รับรู้ในปีถัดไป จะถูกบันทึกโดยการปรับปรุงจำนวนเงินที่ได้บันทึกสะสมไว้จนถึงปัจจุบัน

4.1.2 สำรองเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการ

บริษัทสอบทานงานระหว่างก่อสร้าง เพื่อพิจารณาข้อบ่งชี้ว่ามีผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้างหรือไม่ ถ้ามีผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้างเกิดขึ้น ก็รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าต้นทุนสูงกว่ารายได้ตามสัญญา โดยถือตามดุลยพินิจของผู้บริหาร

4.1.3 การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้รับรู้ถึงการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า อันอาจเกิดจากการที่ไม่สามารถเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเป็นการประเมินโดยสอบทานอายุของลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และพิจารณาจากสถานะของลูกหนี้แต่ละราย

4.1.4 ค่าเผื่อลดมูลค่าสำหรับสินค้าลดลง และเสื่อมคุณภาพ

บริษัทและบริษัทย่อยได้ประมาณการค่าเผื่อลดมูลค่าสำหรับสินค้าลดลง และเสื่อมสภาพ (ถ้ามี) เพื่อให้รับรู้ถึงการด้อยค่าลงของสินค้าคงเหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ ระยะเวลาค้างคงค้าง และการเปรียบเทียบกับราคาตลาด

4.1.5 อาคาร อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการของอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของอาคาร อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของกลุ่มบริษัท โดยจะทบทวนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและเมื่ออายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในปีก่อน หรือมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป

4.1.6 ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งข้อสมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด จำนวนเงินเดือนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อัตราสมรณะและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ ในการกำหนดอัตราคิดลดฝ่ายบริหารได้พิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่วนอัตราสมรณะใช้ข้อมูลตารางอัตราสมรณะที่เปิดเผยทั่วไปในประเทศ อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้

4.1.7 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้โดยการประมาณการจากความสามารถในการทำกำไรทางภาษีในอนาคตของบริษัทที่นำมาหักกับผลแตกต่างชั่วคราวที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลกระทบของกฎหมายหรือข้อจำกัดทางด้านเศรษฐกิจหรือความไม่แน่นอนของกฎหมายภาษี

4.2 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน

ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2559	2558	2559	2558
เงินสด	300	300	190	190
เงินฝากสถาบันการเงิน				
- เงินฝากกระแสรายวัน	398	254	311	254
- เงินฝากออมทรัพย์	299,332	378,962	155,105	242,427
- เงินฝากประจำ	80,000	-	40,000	-
รวม	380,030	379,516	195,606	242,871

เงินฝากออมทรัพย์ มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2559	2558	2559	2558
สกุลเงินบาท	343,883	353,488	161,746	216,843
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	33,187	25,833	33,187	25,833
สกุลเงินเยน	2,960	195	673	195
รวม	380,030	379,516	195,606	242,871

6. รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัทส่วนหนึ่งเกิดจากรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้น และ/หรือ กรรมการร่วมกัน รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญที่รวมไว้ในงบการเงิน ใช้ราคาตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ สำหรับรายการที่ไม่มีราคาตลาด

ชื่อ	ประเทศที่จดทะเบียน	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ศรีเจริญอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ไทย	จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน	บริษัทย่อย
บริษัท สยามโอคามูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ไทย	จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในที่สาธารณะ	บริษัทย่อย
บริษัท สยามสตีล โอซี จำกัด	ไทย	จำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องตกแต่งสำนักงาน และ ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมต่าง ๆ	บริษัทย่อย
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี จำกัด	ไทย	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	บริษัทย่อย
บริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด	ไทย	ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ และลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท สยามนิวพาวเวอร์ จำกัด	ไทย	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท สยามกรีนเอนเนอร์จีพาวส์ จำกัด	ไทย	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท สยามเวลท์เอนเนอร์จี จำกัด	ไทย	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลไบโอแมส จำกัด	ไทย	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท สยามไบโอแมสโปรดัก จำกัด	ไทย	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท สยาม พอร์เรสแมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท สยามไบโอแมสโปรดัก-เซาท์พระแสง จำกัด	ไทย	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท Rich Solar Energy Godo Kaisha จำกัด	ญี่ปุ่น	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด	ไทย	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ระบบ Office Automation เพื่อส่งออก	บริษัทร่วม
บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)	ไทย	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะขั้นต้นสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ	บริษัทร่วม
บริษัท ยูนิตี้ เซอร์วิส จำกัด	ไทย	บริการจัดสิ่งสาธารณูปโภค สถานพยาบาล	กรรมการร่วมกัน
บริษัท ฟอรั่มเก้า (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคลือบพลาสติก	กรรมการร่วมกัน
บริษัท พานาโซนิค อีโค โซลูชันส์ สตีล (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าในการก่อสร้าง เช่น ท่อร้อยสายไฟ และอุปกรณ์ต่อเนื่อง	กรรมการร่วมกัน
บริษัท สยามซีโตะเซ จำกัด	ไทย	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์	กรรมการร่วมกัน
บริษัท ลัคกี้-คิงด้อมเซ็นเตอร์ (นครราชสีมา) จำกัด	ไทย	จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน	กรรมการร่วมกัน
บริษัท ลัคกี้-คิงด้อมเซ็นเตอร์ (เชียงใหม่) จำกัด	ไทย	จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน	กรรมการร่วมกัน
บริษัท ยูเนี่ยน ออโตพาร์ทส มานูแฟคเจอริง จำกัด	ไทย	ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ และ ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์	กรรมการร่วมกัน
บริษัท อีโรโกะ(ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	จำหน่ายและให้เช่าอาคารอเนกประสงค์ เคลื่อนที่และสุขาสำเร็จรูปเคลื่อนที่	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ยอดคงเหลือกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2559	2558	2559	2558
ลูกหนี้การค้าจากการขายและให้บริการ				
<u>บริษัทย่อย</u>				
บริษัท ศรีเจริญอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	-	-	939	14,593
บริษัท สยามโอคามูระอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	-	-	696	625
บริษัท สยามสตีล โอซี จำกัด	-	-	-	384
รวม	-	-	1,635	15,602
<u>บริษัทร่วม</u>				
บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด	122	28	98	24
บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)	2	14	2	14
รวม	124	42	100	38
<u>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บริษัท อิโรโกะ (ประเทศไทย) จำกัด	2,279	818	2,279	818
บริษัท ลัคกี้ - ดิงคอมเซ็นเตอร์ (นครราชสีมา) จำกัด	1,286	2,164	1,286	2,164
บริษัท ลัคกี้ - ดิงคอมเซ็นเตอร์ (เชียงใหม่) จำกัด	1,509	2,461	1,509	2,461
บริษัท สยามซีโตะเซะ จำกัด	-	203	-	203
บริษัท ยูนิตี้เซอร์วิส จำกัด	26	30	26	30
อื่นๆ	785	1,127	351	302
รวม	5,885	6,803	5,451	5,978
รวมยอดลูกหนี้การค้าจากการขายและให้บริการ				
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	6,009	6,845	7,186	21,618
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่าย				
<u>บริษัทย่อย</u>				
บริษัท สยามโอคามูระอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	-	-	1,828	1,006
<u>บริษัทร่วม</u>				
บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด	973	1,175	973	1,175

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2559	2558	2559	2558
<u>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บริษัท สยามซีโตะเซะ จำกัด	-	4,673	-	4,673
บริษัท ยูนิตี้เซอร์วิส จำกัด	10	20	10	20
รวม	10	4,693	10	4,693
รวมลูกหนี้เงินทดรองจ่ายจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	983	5,868	2,811	6,874

ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายข้างต้นไม่มีการติดดอกเบี้ย

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด	-	-	465,000	-
-----------------------------------	---	---	---------	---

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด	-	100,000	-	100,000
-----------------------------------	---	---------	---	---------

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยทางอ้อมและเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะบริษัท			
	31 ธันวาคม 2558	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2559
	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	505,000	(40,000)
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	100,000	-	(100,000)	-

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 บริษัททำสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม สำหรับโครงการพลังงานทดแทนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์โครงการหนึ่ง ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปี 2559 เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีวงเงินทั้งหมดจำนวน 440.00 ล้านบาท บริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด ขอรับเงินกู้เป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 100.00 ล้านบาท และ 340.00 ล้านบาท ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 31 มกราคม 2559 ตามลำดับ เงินกู้ยืมมีหลักประกันเป็นหุ้นสามัญของบริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 2.50 บาท โดยให้สิทธิแก่บริษัทในการซื้อหุ้นที่นำมาเป็นหลักประกันในราคาหุ้นละ 2.50 บาท เงินกู้ยืมมีกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ผู้กู้ได้รับเงินกู้ยืมครบทั้งจำนวน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่เบิกเงินกู้

ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 บริษัททำสัญญาให้กู้ยืมแก่บริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด โดยมีวงเงินจำนวน 25.00 ล้านบาท ซึ่งบริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด ขอรับเงินกู้เป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 10.00 ล้านบาท และ 15.00 ล้านบาท ในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 และภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ตามลำดับ เงินกู้ยืมมีกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี นับจากวันที่ผู้กู้ได้รับเงินให้กู้ยืมครบทั้งจำนวน ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่เบิกเงินกู้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2559	2558	2559	2558
เจ้าหนี้การค้า				
<u>บริษัทย่อย</u>				
บริษัท ศรีเจริญอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	-	-	-	20
บริษัท สยามโอคามูระอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	-	-	-	752
รวม	-	-	-	772
<u>บริษัทร่วม</u>				
บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด	35,858	18,058	5,080	5,863
บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)	450	30	450	30
รวม	36,308	18,088	5,530	5,893
<u>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บริษัท สยามซีโตะเซะ จำกัด	2,524	8,826	2,524	8,826
บริษัท ฟอร์ไมก้า (ประเทศไทย) จำกัด	806	819	806	819
บริษัท อิโรโกะ (ประเทศไทย) จำกัด	38	10	38	10
อื่นๆ	1,806	10,260	-	-
รวม	5,174	19,915	3,368	9,655
รวมยอดเจ้าหนี้ – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	41,482	38,003	8,898	16,320

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2559	2558	2559	2558
เงินทดรองจ่ายจาก				
<u>บริษัทย่อย</u>				
บริษัท สยามโอคามูระอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	-	-	60	60
<u>บริษัทร่วม</u>				
บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด	60	-	60	-
<u>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บริษัท ยูนิตี้เซอร์วิส จำกัด	942	898	942	898
อื่นๆ	85	5	85	5
รวม	1,027	903	1,027	903
รวมเงินทดรองจ่าย – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,087	903	1,147	963
รวมเจ้าหนี้การค้าและเงินทดรองจ่าย จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	42,569	38,906	10,045	17,283
เงินรับล่วงหน้าและเงินมัดจำรับจากลูกค้า				
<u>บริษัทย่อย</u>				
บริษัท สยามโอคามูระอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	-	-	1,708	1,553
บริษัท สยามสตีล โอซี จำกัด	-	-	133	-
รวม	-	-	1,841	1,553
<u>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บริษัท ฟอรัมโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	3,659	3,659	3,659	3,659
บริษัท ฮีโรโกะ (ประเทศไทย) จำกัด	4,624	-	4,624	-
รวม	8,283	3,659	8,283	3,659
รวมเงินรับล่วงหน้าและเงินมัดจำรับจากลูกค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	8,283	3,659	10,124	5,212

รายการบัญชีที่สำคัญที่เกิดกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีนโยบายการกำหนดราคา มีดังนี้

นโยบายการกำหนดราคา

ขายและบริการ	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มหรือราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
รายได้จากการขายวัตถุดิบ วัสดุโรงงาน และรายได้อื่น	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
รายได้ค่าเช่า	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
รายได้ดอกเบี้ย	ร้อยละ 8 ต่อปี
ซื้อวัตถุดิบ	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มหรือราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่น	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มหรือราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
ดอกเบี้ยจ่าย	ร้อยละ 8 ต่อปี

พินบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559	สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2558	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559	สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2558
ขายและบริการ				
บริษัทย่อย	-	-	26,723	30,099
บริษัทร่วม	426	206	335	157
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	54,408	22,486	50,598	17,361
รายได้จากการขายวัตถุดิบ วัสดุโรงงาน และรายได้อื่น				
บริษัทย่อย	-	-	8,757	2,091
บริษัทร่วม	8,046	4,229	6,242	3,638
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	13,212	7,526	12,342	6,275
รายได้ค่าเช่า				
บริษัทย่อย	-	-	10,084	4,732
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	14,757	7,143	14,757	7,142
ดอกเบี้ยรับ				
บริษัทย่อย	-	-	34,833	-

พันบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559	สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2558	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559	สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2558
เงินปันผลรับ				
บริษัทย่อย	-	-	1,173	2,193
บริษัทร่วม	-	-	24,713	-
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	4,037	23,898	4,037	23,898
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป				
บริษัทย่อย	-	-	95	3,548
บริษัทร่วม	292,182	122,531	22,896	12,923
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	43,683	68,926	7,497	40,649
ซื้อวัตถุดิบ				
บริษัทย่อย	-	-	121	6
บริษัทร่วม	3,539	39	3,539	39
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	12,647	3,203	12,647	3,203
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่น				
บริษัทย่อย	-	-	-	180
บริษัทร่วม	41,881	18,728	38	-
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	14,133	5,462	14,045	5,386
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ				
ผลประโยชน์ปัจจุบันของพนักงาน	25,217	9,912	22,439	8,511
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	318	99	256	99
รวม	25,535	10,011	22,695	8,610

7. ลูกหนี้การค้า

ยอดคงเหลือของลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จัดจำแนกตามอายุหนี้ได้ดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2559	2558	2559	2558
ลูกหนี้การค้าจากการขายและการให้บริการ				
<u>ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป</u>				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	274,936	247,310	191,406	135,189
เกินกำหนดชำระเป็นเวลา:				
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน	84,396	124,325	11,920	42,523
ระหว่าง 3 เดือนถึง 6 เดือน	20,216	4,430	6,294	2,611
ระหว่าง 6 เดือนถึง 12 เดือน	11,754	7,836	3,094	1,632
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	49,944	135,243	47,851	135,551
รวม	441,246	519,144	260,565	317,506
<u>หัก</u> ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(16,311)	(44,920)	(16,311)	(44,920)
สุทธิ	424,935	474,224	244,254	272,586
<u>ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง</u>				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	5,576	6,798	7,186	21,618
เกินกำหนดชำระเป็นเวลา:				
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน	433	47	-	-
รวม	6,009	6,845	7,186	21,618
ลูกหนี้การค้าจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง				
<u>ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป</u>				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	30,158	10,594	30,158	10,594

ยอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2559	2558	2559	2558
สกุลเงินบาท	421,806	396,256	242,302	209,391
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	9,342	7,713	9,342	7,713
สกุลเงินเหรียญออสเตรเลีย	43,723	132,030	43,723	132,030
สกุลเงินเยน	2,542	584	2,542	584
รวม	477,413	536,583	297,909	349,718
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(16,311)	(44,920)	(16,311)	(44,920)
สุทธิ	461,102	491,663	281,598	304,798

8. สินค้าคงเหลือ

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2559	2558	2559	2558
สินค้าสำเร็จรูป	212,487	158,600	81,451	64,819
สินค้าระหว่างผลิต	84,543	55,727	84,543	55,727
วัตถุดิบและวัสดุ	153,945	151,657	153,945	151,658
สินค้าระหว่างทาง	1,286	1,524	-	-
รวม	452,261	367,508	319,939	272,204
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง	(48,027)	(43,386)	(42,350)	(43,386)
สุทธิ	404,234	324,122	277,589	228,818

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
		สำหรับรอบ		สำหรับรอบ
	สำหรับปี	ระยะเวลาบัญชี	สำหรับปี	ระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันที่	ตั้งแต่วันที่	สิ้นสุดวันที่	ตั้งแต่วันที่	
31 ธ.ค. 2559	1 ก.ค. 2558 ถึง	31 ธ.ค. 2559	1 ก.ค. 2558 ถึง	
31 ธ.ค. 2558		31 ธ.ค. 2558		
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็น				
ค่าใช้จ่ายและรายได้รวมใน				
บัญชีต้นทุนขาย				
- ต้นทุนขาย	1,345,009	707,324	748,445	422,358
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิ				
ที่คาดว่าจะได้รับ	7,210	7,236	1,533	7,236
- กลับรายการการปรับลดมูลค่า	(2,569)	-	(2,569)	-
สุทธิ	<u>1,349,650</u>	<u>714,560</u>	<u>747,409</u>	<u>429,594</u>

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงสำหรับปี 2559 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 มีดังต่อไปนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
		สำหรับรอบ		สำหรับรอบ
	สำหรับปี	ระยะเวลาบัญชี	สำหรับปี	ระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันที่	ตั้งแต่วันที่	สิ้นสุดวันที่	ตั้งแต่วันที่	
31 ธ.ค. 2559	1 ก.ค. 2558 ถึง	31 ธ.ค. 2559	1 ก.ค. 2558 ถึง	
31 ธ.ค. 2558		31 ธ.ค. 2558		
ยอดยกมา	43,386	36,150	43,386	36,150
เพิ่มขึ้น	7,210	7,236	1,533	7,236
ลดลง	(2,569)	-	(2,569)	-
ยอดคงเหลือ	<u>48,027</u>	<u>43,386</u>	<u>42,350</u>	<u>43,386</u>

9. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2559	2558	2559	2558
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	35,679	27,069	25,460	24,917
เงินประกันจ่ายล่วงหน้า	1,144	1,451	926	1,141
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนด	4,363	1,545	874	361
เงินทดรองจ่าย	5,312	2,205	2,965	846
อื่นๆ	1,809	1,674	1,414	1,647
รวม	48,307	33,944	31,639	28,912

10. เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินฝากประจำจำนวน 0.26 ล้านบาทและ 7.22 ล้านบาท ตามลำดับ มีข้อจำกัดการใช้เนื่องจากติดภาระค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินหมายเหตุ 18

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินฝากประจำจำนวน 0.53 ล้านบาท และ 0.14 ล้านบาท ตามลำดับ มีข้อจำกัดการใช้เนื่องจากติดภาระค้ำประกันการออกหนังสือค้ำประกันของธนาคารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาตามปกติธุรกิจของบริษัทย่อย

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

เงินลงทุนในบริษัท ลัคกี้ – คิงดอมเซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งถือเป็นบริษัทร่วมทางอ้อมของบริษัท เป็นเงินลงทุนของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งซึ่งได้รับรู้ส่วนได้เสียจากผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทางอ้อมดังกล่าว จากงบการเงินซึ่งยังไม่ผ่านการตรวจสอบ/สอบทานของผู้สอบบัญชีอย่างไรก็ตามส่วนได้เสียในบริษัทนี้มีจำนวนเงินไม่มีสาระสำคัญ

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ/หรือการร่วมค้า ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็น “เงินลงทุนทั่วไป” ซึ่งแสดงมูลค่าในราคาทุน บริษัทจะปรับลดมูลค่าเงินลงทุนเหล่านี้เมื่อมีการด้อยค่าของเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมียอดคงเหลือตามรายละเอียดในหน้าถัดไป

(หน่วย : พันบาท)

ประเภทกิจการ	งบการเงินรวม										
	ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)		วิธีราคาทุน		วิธีส่วนได้เสีย		รายได้เงินปันผล		
	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558	
เงินลงทุน											
บริษัทร่วม - วิธีส่วนได้เสีย											
บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด	ผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็ก	88,000	88,000	40	40	35,199	35,199	111,337	107,200		
บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)	รับจ้างตัดเหล็กและผลิตชิ้นส่วนเหล็ก ขั้นต้น	639,998	639,998	22.76	22.76	127,428	127,428	642,659	601,767		
						162,627	162,627	753,996	708,967		
บริษัทร่วมทางอ้อม - วิธีส่วนได้เสีย											
บริษัท ลักกี้-คิงดอมเซ็นเตอร์ จำกัด	ลงทุนในหุ้นทุน	12,000	12,000	40	40	4,800	4,800	4,988	4,962		
	รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม ตามวิธีส่วนได้เสีย					167,427	167,427	758,984	713,929		
การร่วมค้า - วิธีส่วนได้เสีย											
การร่วมค้าสยามสตีล - กนกเฟอร์นิเจอร์	บริการงานตกแต่งภายใน	-	100	-	49	-	49	-	22		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - วิธีราคาทุน											
บริษัท ฟอริโมก้า (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตผลิตภัณฑ์เคลือบเมลามีน	199,150	199,150	5	5	38,052	38,052			-	23,898
บริษัท พานาโซนิค อีโค โซลูชันส์ สตีล (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตท่ออุปกรณ์ไฟฟ้า	170,000	170,000	5	5	11,660	11,660			4,037	-
	รวมเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง					49,712	49,712			4,037	23,898
บริษัทอื่น - วิธีราคาทุน											
บริษัท สยามอโต้แบคส์ จำกัด	ขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์ เกี่ยวกับรถยนต์	39,900	39,900	6.39	6.39	5,000	5,000				
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน สุทธิ						(2,563)	(2,563)				
						2,437	2,437				
	รวมเงินลงทุนในบริษัทอื่นวิธีราคาทุน - สุทธิ					52,149	52,149				

(หน่วย : พันบาท)

ประเภทกิจการ	งบการเงินเฉพาะของบริษัท								
	ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)		วิธีราคาทุน		รายได้เงินปันผล		
	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558	
เงินลงทุนวิธีราคาทุน									
บริษัทย่อย									
บริษัท ศรีเจริญ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	ขายเฟอร์นิเจอร์เหล็ก	14,000	14,000	99.99	99.99	14,000	14,000	-	-
บริษัท สยามโอคามูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ขายเฟอร์นิเจอร์เหล็ก	20,000	20,000	51	51	10,199	10,199	1,173	2,193
บริษัท สยามสตีล โอซี จำกัด	ขายอาคารสำเร็จรูป ผงกั้นห้อง	20,000	20,000	51	51	10,200	10,200	-	-
บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนลเอเนอจี จำกัด	ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน	160,000	-	99.99	-	160,000	-	-	-
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย						<u>194,399</u>	<u>34,399</u>	<u>1,173</u>	<u>2,193</u>
บริษัทร่วม									
บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด	ผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็ก	88,000	88,000	40	40	35,199	35,199	1,408	-
บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)	รับจ้างตัดเหล็กและผลิตชิ้นส่วนเหล็กขั้นต้น	639,998	639,998	22.76	22.76	127,428	127,428	23,305	-
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม						<u>162,627</u>	<u>162,627</u>	<u>24,713</u>	<u>-</u>
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน									
บริษัท ฟอร์ไมก้า (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตผลิตภัณฑ์เคลือบเมลามีน	199,150	199,150	5	5	38,052	38,052	-	23,898
บริษัท พานาโซนิค อีโค โซลูชั่น สตีล (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตท่ออุปกรณ์ไฟฟ้า	170,000	170,000	5	5	11,660	11,660	4,037	-
รวมเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน						<u>49,712</u>	<u>49,712</u>	<u>4,037</u>	<u>23,898</u>
การร่วมค้า									
การร่วมค้าสยามสตีล-กนก เฟอร์นิเจอร์	บริการงานตกแต่งภายใน	-	100	-	49	-	49		
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนสุทธิ						<u>-</u>	<u>(49)</u>		
รวมเงินปันผลรับจากเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน								<u>29,923</u>	<u>26,091</u>

บริษัทร่วมและการร่วมค้า

ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่อยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมและการร่วมค้าดังกล่าว และการกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทในบริษัทร่วมและการร่วมค้าเหล่านี้

	พินบาท					
	บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด		บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)		การร่วมค้าสยามสตีล-กนก เฟอร์นิเจอร์	
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559	สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2558	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559	สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2558	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559	สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2558
รายได้	641,686	623,199	4,150,602	4,357,502	-	794
กำไรสำหรับปี/งวด	13,654	7,841	346,858	244,444	-	767
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	4,363	2,228	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	13,654	7,841	282,060	200,136	-	767
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	5,462	3,136	64,197	45,551	-	376
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกลงทุน	8,192	4,705	217,863	154,585	-	391
สินทรัพย์หมุนเวียน	288,193	265,983	2,363,862	2,520,479	-	143
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	157,751	162,598	1,267,113	1,338,672	-	-
หนี้สินหมุนเวียน	124,192	117,392	825,892	1,236,436	-	98
หนี้สินไม่หมุนเวียน	8,417	7,987	62,485	59,778	-	-
สินทรัพย์สุทธิ	313,335	303,202	2,742,598	2,562,937	-	45
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	125,334	121,250	642,215	583,324	-	22
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกลงทุน	188,001	181,952	2,118,383	1,979,613	-	23

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท ศูนย์เหล็กบริการสยาม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวนเงิน 575.34 ล้านบาท (ราคาปิด 39.50 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ 14,565,600 หุ้น) และ 477.02 ล้านบาท (ราคาปิดอยู่ที่ 32.75 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ 14,565,600 หุ้น) ตามลำดับ สำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าอื่นซึ่งไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน

บริษัทมีรายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 ดังต่อไปนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี		สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี	
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559	ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2558	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559	ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2558
<u>เงินลงทุนในบริษัทร่วม</u>				
ราคาตามบัญชียกมา	713,929	685,836	162,627	162,627
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	69,768	28,093	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	-	-	-	-
รายได้เงินปันผล	(24,713)	-	-	-
ราคาตามบัญชี	<u>758,984</u>	<u>713,929</u>	<u>162,627</u>	<u>162,627</u>
<u>เงินลงทุนในการร่วมค้า</u>				
ราคาตามบัญชี – สุทธิ ยกมา	22	(354)	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	-	376	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	(7)	-	-	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน	(15)	-	-	-
ราคาตามบัญชี – สุทธิ	<u>-</u>	<u>22</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

12. ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับบริษัทย่อยแต่ละรายที่บริษัทที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

	พันบาท			รวม
	งบการเงินรวม			
	บริษัท สยามโอ คามูระอินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	บริษัท สยาม สตีล โอซี จำกัด	บริษัท สยาม ฟอร์เรสแมเนจ मेंท์ จำกัด	
ร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	49%	49%	40%	
สินทรัพย์หมุนเวียน	421,248	11,752	13,514	446,514
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	26,895	3,919	1,524	32,338
หนี้สินหมุนเวียน	71,780	4,336	-	76,116
หนี้สินไม่หมุนเวียน	5,323	134	4,827	10,284
สินทรัพย์สุทธิ	371,040	11,201	10,211	392,452
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	181,810	5,488	4,084	191,382
รายได้	729,000	9,650	-	738,650
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	1,462	(2,402)	(4,790)	(5,730)
กำไร(ขาดทุน)ที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	716	(1,177)	(1,916)	(2,377)
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	2,469	518	(3,747)	(760)
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(907)	(22)	(888)	(1,817)
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(2,300)	(318)	15,000	12,382
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(738)	178	10,365	9,805

13. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

	พันบาท				31 ธันวาคม
	งบการเงินรวม				
	1 มกราคม 2559	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอน	
ราคาทุน					2559
ที่ดิน	209,152	13,515	-	-	222,667
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	836,552	26,734	-	84,877	948,163
สิทธิการเช่าอาคารและส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่า	1,746	-	-	-	1,746
เครื่องจักรและอุปกรณ์	599,968	24,289	-	990	625,247
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	266,156	4,793	(976)	1,139	271,112
ยานพาหนะ	26,048	-	(1,416)	-	24,632
งานระหว่างดำเนินการ	-	540,087	-	-	540,087
เครื่องจักรระหว่างติดตั้งและอาคารระหว่างการก่อสร้าง	58,025	29,812	-	(87,006)	831
รวม	<u>1,997,647</u>	<u>639,230</u>	<u>(2,392)</u>	<u>-</u>	<u>2,634,485</u>
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม					
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	585,995	25,710	-	-	611,705
สิทธิการเช่าอาคารและส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่า	1,746	-	-	-	1,746
เครื่องจักรและอุปกรณ์	549,481	9,997	-	-	559,478
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	247,162	6,806	(974)	-	252,994
ยานพาหนะ	21,730	2,740	(1,417)	-	23,053
รวม	<u>1,406,114</u>	<u>45,253</u>	<u>(2,391)</u>	<u>-</u>	<u>1,448,976</u>
<u>หัก</u> ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์					
ที่ดิน	6,517	-	-	-	6,517
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	6,302	-	(2,521)	-	3,781
รวม	<u>12,819</u>	<u>-</u>	<u>(2,521)</u>	<u>-</u>	<u>10,298</u>
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	<u>578,714</u>				<u>1,175,211</u>
การปันส่วนค่าเสื่อมราคาสำหรับปี/งวด					
ต้นทุน	11,565				22,946
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	11,948				22,307
<u>หัก</u> ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ตัดจำหน่าย	<u>(1,260)</u>				<u>(2,521)</u>
รวม	<u>22,253</u>				<u>42,732</u>

	พื้นที่บาท				31 ธันวาคม 2558
	งบการเงินรวม				
	1 กรกฎาคม 2558	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอน	
ราคาทุน					
ที่ดิน	209,152	-	-	-	209,152
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	836,552	-	-	-	836,552
สิทธิการเช่าอาคารและส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่า	1,746	-	-	-	1,746
เครื่องจักรและอุปกรณ์	599,968	-	-	-	599,968
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	265,186	1,807	(837)	-	266,156
ยานพาหนะ	26,642	450	(1,044)	-	26,048
เครื่องจักรระหว่างติดตั้งและอาคารระหว่างการก่อสร้าง	700	57,325	-	-	58,025
รวม	<u>1,939,946</u>	<u>59,582</u>	<u>(1,881)</u>	<u>-</u>	<u>1,997,647</u>
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม					
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	573,141	12,854	-	-	585,995
สิทธิการเช่าอาคารและส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่า	1,746	-	-	-	1,746
เครื่องจักรและอุปกรณ์	544,040	5,441	-	-	549,481
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	244,474	3,525	(837)	-	247,162
ยานพาหนะ	21,075	1,693	(1,038)	-	21,730
รวม	<u>1,384,476</u>	<u>23,513</u>	<u>(1,875)</u>	<u>-</u>	<u>1,406,114</u>
<u>หัก</u> ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์					
ที่ดิน	6,517	-	-	-	6,517
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	7,562	-	(1,260)	-	6,302
รวม	<u>14,079</u>	<u>-</u>	<u>(1,260)</u>	<u>-</u>	<u>12,819</u>
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	<u>541,391</u>				<u>578,714</u>
การปันส่วนค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด					
ต้นทุน	22,750				11,565
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	24,527				11,948
<u>หัก</u> ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ตัดจำหน่าย	(2,521)				(1,260)
รวม	<u>44,756</u>				<u>22,253</u>

	พันบาท				31 ธันวาคม 2559
	งบการเงินเฉพาะของบริษัท				
	1 มกราคม 2559	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอน	
ราคาทุน					
ที่ดิน	209,152	-	-	-	209,152
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	836,552	-	-	84,877	921,429
สิทธิการเช่าอาคารและส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่า	1,746	-	-	-	1,746
เครื่องจักรและอุปกรณ์	599,968	2,469	-	990	603,427
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	205,677	2,318	(48)	1,139	209,086
ยานพาหนะ	20,550	-	-	-	20,550
เครื่องจักรระหว่างติดตั้งและอาคารระหว่างการก่อสร้าง	58,025	29,812	-	(87,006)	831
รวม	1,931,670	34,599	(48)	-	1,966,221
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม					
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	585,995	25,621	-	-	611,616
สิทธิการเช่าอาคารและส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่า	1,746	-	-	-	1,746
เครื่องจักรและอุปกรณ์	549,480	9,941	-	-	559,421
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	197,968	3,788	(46)	-	201,710
ยานพาหนะ	17,447	2,548	-	-	19,995
รวม	1,352,636	41,898	(46)	-	1,394,488
<u>หัก</u> ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์					
ที่ดิน	6,517	-	-	-	6,517
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	6,302	-	(2,521)	-	3,781
รวม	12,819	-	(2,521)	-	10,298
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ	566,215				561,435
การปันส่วนค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด					
ต้นทุน	11,565				22,946
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	10,332				18,952
<u>หัก</u> ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ตัดจำหน่าย	(1,260)				(2,521)
รวม	20,637				39,377

	พันบาท				31 ธันวาคม 2558
	งบการเงินเฉพาะของบริษัท				
	1 กรกฎาคม 2558	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอน	
ราคาทุน					
ที่ดิน	209,152	-	-	-	209,152
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	836,552	-	-	-	836,552
สิทธิการเช่าอาคารและส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่า	1,746	-	-	-	1,746
เครื่องจักรและอุปกรณ์	599,968	-	-	-	599,968
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	205,133	1,335	(791)	-	205,677
ยานพาหนะ	20,877	-	(327)	-	20,550
เครื่องจักรระหว่างติดตั้งและอาคารระหว่างการก่อสร้าง	700	57,325	-	-	58,025
รวม	1,874,128	58,660	(1,118)	-	1,931,670
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม					
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	573,141	12,854	-	-	585,995
สิทธิการเช่าอาคารและส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่า	1,746	-	-	-	1,746
เครื่องจักรและอุปกรณ์	544,040	5,440	-	-	549,480
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	196,632	2,126	(790)	-	197,968
ยานพาหนะ	16,297	1,477	(327)	-	17,447
รวม	1,331,856	21,897	(1,117)	-	1,352,636
<u>หัก</u> ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์					
ที่ดิน	6,517	-	-	-	6,517
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	7,562	-	(1,260)	-	6,302
รวม	14,079	-	(1,260)	-	12,819
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ	528,193				566,215
การปันส่วนค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด					
ต้นทุน	22,750				11,565
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	21,355				10,332
<u>หัก</u> ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ตัดจำหน่าย	(2,521)				(1,260)
รวม	41,584				20,637

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่สำหรับงบการเงินรวมมีจำนวนเงิน 1,035.77 ล้านบาท และ 1,036.39 ล้านบาท ตามลำดับ และสำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท มีจำนวนเงินประมาณ 999.29 ล้านบาท และ 991.54 ล้านบาท ตามลำดับ

14. สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน

	พันบาท			
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท			
	1 มกราคม	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม
	2559			2559
ราคาทุน				
ที่ดิน	41,091	-	-	41,091
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	157,023	-	-	157,023
เครื่องจักรและอุปกรณ์	41,864	-	-	41,864
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงาน	3,968	-	-	3,968
รวม	243,946	-	-	243,946
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม				
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	35,979	-	-	35,979
เครื่องจักรและอุปกรณ์	36,122	-	-	36,122
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงาน	3,030	-	-	3,030
รวม	75,131	-	-	75,131
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน – สุทธิ	168,815			168,815

	พันบาท			
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท			
	1 กรกฎาคม	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม
	2558			2558
ราคาทุน				
ที่ดิน	41,091	-	-	41,091
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	157,023	-	-	157,023
เครื่องจักรและอุปกรณ์	41,864	-	-	41,864
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงาน	3,979	-	(11)	3,968
รวม	243,957	-	(11)	243,946
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม				
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	35,979	-	-	35,979
เครื่องจักรและอุปกรณ์	36,122	-	-	36,122
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงาน	3,040	-	(10)	3,030
รวม	75,141	-	(10)	75,131
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน – สุทธิ	168,816			168,815

ในเดือนกันยายน 2559 บริษัทได้วางจ้างผู้ประเมินราคาอิสระทำการประเมินราคาสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน โดยที่ดิน และสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องของโรงงานบางนา มีราคาประเมินเป็นจำนวนเงินประมาณ 427.28 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทพิจารณามูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารของสำนักงานขายสาขาพระโขนง โดยใช้วิธีเปรียบเทียบกับราคาประเมินของกรมธนารักษ์ โดยมีมูลค่าประมาณ 41.47 ล้านบาท (สุทธิจากประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย) ซึ่งมูลค่ายุติธรรมสูงกว่าราคาตามบัญชี ดังนั้นบริษัทจึงไม่ได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างส่วนหนึ่งของบริษัทได้ถูกจัดจำนองเพื่อใช้เป็นหลักประกันสำหรับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารแห่งหนึ่ง ดังที่กล่าวในหมายเหตุข้อ 16

15. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2559	2558	2559	2558
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	121,652	115,523	115,757	112,905
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(20,913)	(15,145)	(20,252)	(15,093)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	100,739	100,378	95,505	97,812

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม			
	1 มกราคม 2559	บันทึกเป็นรายได้ / (รายจ่าย) ใน		31 ธันวาคม 2559
กำไรหรือ ขาดทุน		กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น		
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า				
จากการขายและให้บริการ	255	(18)	-	237
จากค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	8,677	928	-	9,605
จากค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	439	81	-	520
จากสำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	4,811	591	2,577	7,979
จากขาดทุนสะสมทางภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี	101,341	1,970	-	103,311
รวม	115,523	3,552	2,577	121,652

	พันบาท			
	งบการเงินรวม			
	1 มกราคม 2559	บันทึกเป็นรายได้/(รายจ่าย)ใน		31 ธันวาคม 2559
		กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
จากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	51	(14)	-	37
จากผลต่างค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรระหว่างอัตราทางบัญชีและอัตราทางภาษี	15,094	5,159	-	20,253
จากการแปลงค่างบการเงิน	-	-	623	623
รวม	15,145	5,145	623	20,913
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – สุทธิ	100,378	1,593	623	100,739

	พันบาท			
	งบการเงินรวม			
	1 กรกฎาคม 2558	บันทึกเป็นรายได้/(รายจ่าย)ใน		31 ธันวาคม 2558
		กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าจากการขายและให้บริการ	261	(6)	-	255
จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง	96	(96)	-	-
จากค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	7,230	1,447	-	8,677
จากค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	-	439	-	439
จากสำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	4,652	159	-	4,811
จากขาดทุนสะสมทางภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี	101,244	97	-	101,341
รวม	113,483	2,040	-	115,523
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
จากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	51	-	-	51
จากผลต่างค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรระหว่างอัตราทางบัญชีและอัตราทางภาษี	12,523	2,571	-	15,094
รวม	12,574	2,571	-	15,145
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – สุทธิ	100,909	(531)	-	100,378

	พันบาท			31 ธันวาคม 2559
	งบการเงินเฉพาะของบริษัท			
	บันทึกเป็นรายได้/(รายจ่าย)ใน			
	1 มกราคม 2559	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
จากค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า				
จากการขายและให้บริการ	255	(18)	-	237
จากค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	8,677	(208)	-	8,469
จากค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัท ที่เกี่ยวข้อง	10	(3)	-	7
จากสำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	4,194	502	2,577	7,273
จากขาดทุนสะสมทางภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี	99,771	-	-	99,771
รวม	112,907	273	2,577	115,757
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
จากผลต่างค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรระหว่างอัตราทาง บัญชีและอัตราทางภาษี	15,094	5,158	-	20,252
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – สุทธิ	97,813	(4,885)	2,577	95,505

	พันบาท			31 ธันวาคม 2558
	งบการเงินเฉพาะของบริษัท			
	บันทึกเป็นรายได้/(รายจ่าย)ใน			
	1 กรกฎาคม 2558	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
จากค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า				
จากการขายและให้บริการ	261	(6)	-	255
จากค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า				
จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง	188	(188)	-	-
จากค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	7,230	1,447	-	8,677
จากค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัท ที่เกี่ยวข้อง	12,610	(12,600)	-	10
จากสำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	4,074	120	-	4,194
จากขาดทุนสะสมทางภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี	99,771	-	-	99,771
รวม	124,134	(11,227)	-	112,907
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
จากผลต่างค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรระหว่างอัตราทาง บัญชีและอัตราทางภาษี	12,523	2,571	-	15,094
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – สุทธิ	111,611	(13,798)	-	97,813

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้ เกิดจากรายการดังต่อไปนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2559	2558	2559	2558
ผลแตกต่างชั่วคราว				
ขาดทุนสะสมทางภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี	78,492	45,753	78,492	45,753
รวม	78,492	45,753	78,492	45,753

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2559	2558	2559	2558
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน				
สำหรับงวดปีปัจจุบัน	1,867	2,025	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว	1,593	531	4,885	13,798
รวมภาษีเงินได้	3,460	2,556	4,885	13,798

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	พันบาท					
	งบการเงินรวม					
	2559			2558		
	ก่อน ภาษีเงินได้	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	สุทธิจาก ภาษีเงินได้	ก่อน ภาษีเงินได้	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	สุทธิจาก ภาษีเงินได้
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงาน ในต่างประเทศ	3,115	(623)	2,492	-	-	-
ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย	(12,892)	2,577	(10,315)	-	-	-
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(9,777)	1,954	(7,823)	-	-	-

	พันบาท					
	งบการเงินเฉพาะของบริษัท					
	2559			2558		
	ก่อน ภาษีเงินได้	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	สุทธิจาก ภาษีเงินได้	ก่อน ภาษีเงินได้	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	สุทธิจาก ภาษีเงินได้
ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย	(12,892)	2,577	(10,315)	-	-	-

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่	สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่	สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่
	31 ธ.ค. 2559	1 ก.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2559	1 ก.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2558
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(43,654)	62,838	10,960	30,840
<u>บวก</u> รายการที่ต้องบวกกลับตามเงื่อนไขประมวล รัษฎากร	53,237	14,169	46,035	13,508
<u>หัก</u> รายได้ที่ไม่ต้องนำมาคำนวณภาษีเงินได้				
- รายได้เงินปันผล	(29,923)	(26,091)	(29,923)	(26,091)
- อื่นๆ	(190,871)	(37,336)	(190,766)	(14,317)
<u>หัก</u> รับรู้การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ไต่ลด ทุนจดทะเบียน เพื่อล้างขาดทุนสะสม (หมายเหตุ 13) ซึ่งก่อนหน้านั้นเคยบวกกลับในการคำนวณภาษี	-	(63,000)	-	(63,000)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษี	(211,211)	(49,420)	(163,694)	(59,060)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษี				
- ขาดทุนสุทธิทางภาษีของบริษัท	(163,694)	(59,060)	(163,694)	(59,060)
- กำไรสุทธิทางภาษีของบริษัทย่อย	9,335	10,126	-	-
- ขาดสุทธิทางภาษีของบริษัทย่อย	(56,852)	(486)	-	-
	(211,211)	(49,420)	(163,694)	(59,060)
ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร (อัตราภาษีร้อยละ 20)				
- ภาษีเงินได้ของบริษัท	-	-	-	-
- ภาษีเงินได้ของบริษัทย่อย	1,867	2,025	-	-
	1,867	2,025	-	-

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี		สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2558 ถึง	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2558 ถึง
	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2558
ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลแตกต่างชั่วคราว	1,695	531	4,884	13,798
ภาษีเงินได้	3,460	2,556	4,884	13,798

16. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	พันบาท			
	อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี		งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2559	2558	2559	2558
ตัวสัญญาใช้เงิน	4.50 – 5.50	-	385,334	-
รวม			385,334	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินส่วนหนึ่งจำนวน 190.00 ล้านบาท ค่าประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนในเดือนมิถุนายน 2560

17. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยทางอ้อมมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น เป็นเงินกู้ที่มีตัวสัญญาใช้เงิน จำนวน 103.00 ล้านบาท ซึ่งมีกำหนดจ่ายชำระคืนเมื่อทางถาม และมีดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 8 ต่อปี

18. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินดังนี้

	พันบาท	
	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2559	2558
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	236,103	224,000
<u>หัก</u> ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(5,784)	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิ	<u>230,319</u>	<u>224,000</u>

รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี มีดังนี้

	พันบาท	
	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2559	2558
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินคงเหลือต้นปี	224,000	-
<u>บวก</u> เงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้นระหว่างปี	56,000	224,000
<u>หัก</u> จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว	(43,897)	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินคงเหลือสิ้นปี	<u>236,103</u>	<u>224,000</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR – 0.5 ค้ำประกัน โดยการนำหุ้นของบริษัทร่วมแห่งหนึ่งจำนวนไม่น้อยกว่า 8,842,800 หุ้น โดยต้องนำเงินปันผลประจำปีที่จะได้รับ จากหุ้นดังกล่าวมาฝากกับสถาบันการเงินในรูปบัตรเงินฝากและนำมาไว้เป็นหลักประกันเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 10.00 ล้านบาท และการค้ำประกันโดยหุ้นสามัญของบริษัทที่เป็นของกรรมการของบริษัทจำนวน 25,000,000 หุ้น เงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนภายในเดือนธันวาคม 2563

19. เงินปันผลจ่าย

รายละเอียดของเงินปันผลที่ประกาศและเงินปันผลจ่ายของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังต่อไปนี้

2559	อนุมัติโดย	หุ้นที่มีสิทธิได้รับ เงินปันผล (หุ้น)	เงินปันผล ต่อหุ้น (บาท)	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)
เงินปันผลประจำปี	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น วันที่ 28 เมษายน 2559	593,125,849	0.012	7,117

รายละเอียดของเงินปันผลที่ประกาศและเงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้

บริษัท สยามโอคามูระ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

2559	อนุมัติโดย	หุ้นที่มีสิทธิได้รับ เงินปันผล (หุ้น)	เงินปันผล ต่อหุ้น (บาท)	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)
เงินปันผลงวดประจำปี	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น วันที่ 26 เมษายน 2559	200,000	11.50	2,300

2558	อนุมัติโดย	หุ้นที่มีสิทธิได้รับ เงินปันผล (หุ้น)	เงินปันผล ต่อหุ้น (บาท)	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)
เงินปันผลงวดประจำปี	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น วันที่ 22 ตุลาคม 2558	200,000	21.50	4,300

20. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2559	2558	2559	2558
งานก่อสร้างค้างจ่าย	41,041	27,884	41,041	27,884
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานค้างจ่าย	35,230	28,408	27,030	23,152
เงินชดเชยค่าเสียหายค้างจ่าย	10,411	8,808	10,411	8,808
ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย	6,138	5,913	6,138	5,913
ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2,143	2,198	2,103	2,198
ค่าขนส่งค้างจ่าย	2,135	1,613	2,135	1,613
ค่าที่ปรึกษาค้างจ่าย	168	5,149	168	5,149
หนี้สินอื่น	26,320	19,235	13,956	13,854
รวม	123,586	99,208	102,982	88,571

21. หนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2559	2558	2559	2558
งบแสดงฐานะการเงิน				
ภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์ หลังออกจากงาน	39,952	24,050	36,366	20,964
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	3,010	889	2,510	697
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างปี	12,892	-	12,892	-

บริษัทจัดให้มีโครงการบำเหน็จบำนาญพนักงานตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์สำหรับปี 2559 และ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	สำหรับรอบ	สำหรับรอบ	สำหรับรอบ	สำหรับรอบ
	ระยะเวลาบัญชี	ระยะเวลาบัญชี	ระยะเวลาบัญชี	ระยะเวลาบัญชี
สำหรับปี	ตั้งแต่วันที่	สำหรับปี	ตั้งแต่วันที่	
สิ้นสุดวันที่	1 ก.ค. 2558 ถึง	สิ้นสุดวันที่	1 ก.ค. 2558 ถึง	
	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2558
ยอดคงเหลือยกมา	24,050	23,260	20,964	20,366
รับรู้ในกำไรขาดทุน				
- ต้นทุนบริการปัจจุบัน	1,687	482	1,585	353
- ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	1,323	407	925	344
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
- กำไร (ขาดทุน) จากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	12,922	-	12,892	-
ผลประโยชน์จ่าย	-	(99)	-	(99)
ยอดคงเหลือ	39,952	24,050	36,366	20,964
จัดประเภทเป็นหนี้สินระยะสั้น	(10,094)	-	(9,864)	-
สุทธิ	29,858	24,050	26,502	20,964
ไม่ได้จัดตั้งเป็นกองทุนทั้งหมด	39,952	24,050	36,366	20,964

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน มีดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2559	2558	2559	2558
อัตราคิดลด - พนักงานรายเดือน	ร้อยละ 2.57 – ร้อยละ 3.34	ร้อยละ 2.09 – ร้อยละ 4.36	ร้อยละ 2.57	ร้อยละ 4.34
- พนักงานรายวัน	ร้อยละ 2.97	ร้อยละ 4.30	ร้อยละ 2.97	ร้อยละ 4.30
อัตราการเพิ่มของเงินเดือนใน				
อนาคตถ่วงเฉลี่ย	ร้อยละ 3.56 – ร้อยละ 5.34	ร้อยละ 4.34 – ร้อยละ 6.16	ร้อยละ 3.56 – ร้อยละ 5.34	ร้อยละ 4.34 – ร้อยละ 6.09
อัตราการเสียชีวิต	ตารางมรณะไทยปี พ.ศ.	ตารางมรณะไทยปี พ.ศ.	ตารางมรณะไทยปี พ.ศ.	ตารางมรณะไทยปี พ.ศ.
	2551	2551	2551	2551
เกษียณอายุ	60 ปี	60 ปี	60 ปี	60 ปี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

	พันบาท	
	31 ธันวาคม 2559	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ต่อปี)	(1,407)	(1,113)
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.5 ต่อปี)	1,501	1,183
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ต่อปี)	1,630	1,295
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.5 ต่อปี)	(1,538)	(1,227)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ต่อปี)	(3,403)	(2,752)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.5 ต่อปี)	3,401	3,122

22. สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

23. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัท บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี สำหรับปี สิ้นสุดวันที่		สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี สำหรับปี สิ้นสุดวันที่	
	31 ธ.ค. 2559	1 ก.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2559	1 ก.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2558
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5,243	2,331	4,263	1,831

24. รายได้อื่น

	พินบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	สำหรับรอบ	สำหรับรอบ	สำหรับรอบ	สำหรับรอบ
	ระยะเวลาบัญชี	ระยะเวลาบัญชี	ระยะเวลาบัญชี	ระยะเวลาบัญชี
สำหรับปี	ตั้งแต่วันที่	สำหรับปี	ตั้งแต่วันที่	
สิ้นสุดวันที่	1 ก.ค. 2558 ถึง	สิ้นสุดวันที่	1 ก.ค. 2558 ถึง	
31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2558	
รายได้เงินสนับสนุนอนุรักษ์พลังงาน	42,021	-	42,021	-
รายได้ค่าเช่า	14,757	7,143	24,841	11,874
รายได้ค่าบริการอื่น	12,571	6,344	11,445	5,778
รายได้ค่าสาธารณูปโภค	3,784	2,030	4,029	2,160
รายได้ดอกเบี้ย	2,112	1,404	35,857	939
รายได้เงินชดเชยภาษี	771	903	771	903
รายได้ค่านายหน้า	-	-	8,079	3,289
รวม	76,016	17,824	127,043	24,943

ในระหว่างปี บริษัทได้รับสนับสนุนทางการเงินจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการกลไกเครดิตร่วมจากการให้ความร่วมมือใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำในการทำโครงการลดก๊าซเรือนกระจก

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	พินบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	สำหรับรอบ	สำหรับรอบ	สำหรับรอบ	สำหรับรอบ
	ระยะเวลาบัญชี	ระยะเวลาบัญชี	ระยะเวลาบัญชี	ระยะเวลาบัญชี
สำหรับปี	ตั้งแต่วันที่	สำหรับปี	ตั้งแต่วันที่	
สิ้นสุดวันที่	1 ก.ค. 2558 ถึง	สิ้นสุดวันที่	1 ก.ค. 2558 ถึง	
31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2558	
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	517,892	219,760	517,892	219,760
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	(83,620)	15,523	(45,448)	22,267
เงินเดือน ผลประโยชน์อื่นของพนักงานและผู้บริหาร	403,975	172,243	333,129	138,491
ค่าจ้างผู้รับเหมาจ่าย	91,065	30,012	91,065	30,012
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	5,575	(200)	5,575	(200)
ค่าเสื่อมราคา	42,732	22,253	39,377	20,638
ค่าเช่า	24,439	6,206	7,824	2,928
ค่าสาธารณูปโภค	27,459	13,306	26,116	12,569
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง	4,641	7,236	(1,036)	7,236
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าของเงินลงทุนอื่น	-	-	(15)	(2,000)
รวม	982,532	512,533	313,506	201,950
รวม	2,046,690	998,872	1,287,985	653,651

26. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

	พื้นที่					
	ในประเทศ		ต่างประเทศ		รวม	
	สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่	สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่	สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่	สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่	สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่	สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่
	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2558
งบการเงินรวม						
รายได้จากการขายและการ ให้บริการ - สุทธิ	1,685,030	862,370	74,480	75,271	1,759,510	937,641
ต้นทุนขายและบริการ	(1,285,214)	(646,058)	(64,436)	(68,562)	(1,349,650)	(714,620)
กำไรขั้นต้น	399,816	216,312	10,044	6,709	409,860	223,021
รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง	143,613	52,867	-	-	143,613	52,867
ต้นทุนการก่อสร้าง	(122,531)	(44,365)	-	-	(122,531)	(44,365)
กำไรขั้นต้น	21,082	8,502	-	-	21,082	8,502
รวมกำไรขั้นต้น	420,898	224,814	10,044	6,709	430,942	231,523
กำไร (ขาดทุน) จากอัตรา แลกเปลี่ยน					(224)	2,406
ค่าเสื่อมราคา					42,732	22,253
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ					(5,575)	201
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้					(30,625)	62,838
ลูกหนี้การค้าจากการขายและ ให้บริการ - สุทธิ					430,944	481,069
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ					404,234	324,122
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ					1,175,211	578,714
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน - สุทธิ					168,815	168,815
สินทรัพย์อื่นๆ					1,439,654	1,535,635
สินทรัพย์รวม					3,618,858	3,088,355

	พันบาท					
	ในประเทศ		ต่างประเทศ		รวม	
	สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559	สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2558	สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559	สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2558	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559	สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2558
งบการเงินเฉพาะของบริษัท						
รายได้จากการขายและการ						
ให้บริการ - สุทธิ	951,375	504,842	74,480	73,915	1,025,855	578,757
ต้นทุนขายและบริการ	(682,973)	(362,212)	(64,436)	(67,383)	(747,409)	(429,595)
กำไรขั้นต้น	268,402	142,630	10,044	6,532	278,446	149,162
รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง						
ต้นทุนการก่อสร้าง	143,613	52,867	-	-	143,613	52,867
กำไรขั้นต้น	(122,531)	(44,365)	-	-	(122,531)	(44,365)
กำไรขั้นต้น	21,082	8,502	-	-	21,082	8,502
รวมกำไรขั้นต้น	289,484	151,132	10,044	6,532	299,528	157,664
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา						
ต่างประเทศ					494	3,026
ค่าเสื่อมราคา					39,377	20,638
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ					(5,575)	(200)
กำไรก่อนภาษีเงินได้					10,960	30,840
ลูกหนี้การค้าจากการขายและ						
ให้บริการ - สุทธิ					251,441	294,203
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ					277,589	228,818
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ					561,435	566,215
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน - สุทธิ					168,815	168,815
สินทรัพย์อื่นๆ					1,272,280	852,201
สินทรัพย์รวม					2,531,560	2,110,252

27. การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีภาระผูกพันภายใต้หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในประเทศบางแห่ง จำนวน 86.39 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาระผูกพันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาตามปกติธุรกิจของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารออกให้ลูกค้าหลายราย สำหรับการปฏิบัติตามสัญญา จำนวนเงินรวม 11.55 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาระผูกพันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาตามปกติธุรกิจของบริษัทย่อย

28. ภาระผูกพัน

28.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีภาระผูกพันเพื่อทำโครงการของบริษัท โดยการจ้างผู้รับจ้างรายใหญ่จำนวน 48.03 ล้านบาท

28.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาพื้นที่อาคารสำนักงาน คลังสินค้าและบริการ สาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง และยานพาหนะ สัญญาเช่ามีอายุตั้งแต่หนึ่งถึงสามปี ภายใต้ข้อกำหนดของสัญญา ดังกล่าว บริษัทย่อยต้องจ่ายค่าเช่า ดังนี้

	พันบาท
ภายใน 1 ปี	17,237
2 - 3 ปี	24,994

29. การเปิดเผยเครื่องมือทางการเงิน

29.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ เงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น ตามรายละเอียดดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม			
	2559			
	มีอัตราดอกเบี้ย ลอยตัว	มีอัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน</u>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	299,332	80,000	697	380,030
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	525	-	-	525
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	385,334	-	385,334
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	-	103,000	-	103,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	236,103	-	-	236,103

	พันบาท			
	งบการเงินรวม			
	2558			
	มีอัตราดอกเบี้ย ลอยตัว	มีอัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน</u>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	378,962	-	554	379,516
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	137	7,217	-	7,354
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	100,000	-	100,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	224,000	-	-	224,000

	พินบาท			
	งบการเงินเฉพาะของบริษัท			
	2559			
	มีอัตราดอกเบี้ย ลอยตัว	มีอัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน</u>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	155,105	40,000	501	195,606
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	261	-	-	261
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยทางอ้อม	-	465,000	-	465,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	385,334	-	385,334
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	236,103	-	-	236,103

	พินบาท			
	งบการเงินเฉพาะของบริษัท			
	2558			
	มีอัตราดอกเบี้ย ลอยตัว	มีอัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน</u>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	242,427	-	444	242,871
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	7,217	-	-	7,217
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	100,000	-	100,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	224,000	-	-	224,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจำแนกตามวันที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงิน มีดังนี้

	พินบาท					อัตราดอกเบี้ย
	งบการเงินรวม					
	2559					
	เมื่อ ทวงถาม	1 - 6 เดือน	7 - 12 เดือน	เกินกว่า 12 เดือน	รวม	
<u>สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน</u>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	300,330	80,000	-	-	380,030	0.125 - 1.30%
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	-	-	-	525	525	1.75%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	385,334	-	-	385,334	4.50% - 5.50%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	103,000	-	-	-	103,000	8%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	5,784	230,319	236,103	5.25%, MLR - 0.5%

	พินบาท				รวม	อัตราดอกเบี้ย
	งบการเงินรวม					
	2558					
	เมื่อ	1 - 6	7 - 12	เกินกว่า		
ทวงถาม	เดือน	เดือน	12 เดือน			
สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	379,516	-	-	-	379,516	0.125 - 0.90%
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	-	-	-	7,354	7,354	1.50%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	100,000	100,000	8.00%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-	224,000	224,000	MLR - 0.5%

	พินบาท				รวม	อัตราดอกเบี้ย
	งบการเงินเฉพาะของบริษัท					
	2559					
	เมื่อทวง	1 - 6	7 - 12	เกินกว่า		
ถาม	เดือน	เดือน	12 เดือน			
สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	155,606	40,000	-	-	195,606	0.125% - 1.30%
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	-	-	-	261	261	1.75%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยทางอ้อม	-	-	465,000	-	465,000	8.00%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	385,334	-	-	385,334	4.50% - 5.50%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	5,784	230,319	236,103	5.25%, MLR -0.5%

	พินบาท				รวม	อัตราดอกเบี้ย
	งบการเงินเฉพาะของบริษัท					
	2558					
	เมื่อทวง	1 - 6	7 - 12	เกินกว่า		
ถาม	เดือน	เดือน	12 เดือน			
สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	242,871	-	-	-	242,871	0.125 - 0.90%
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	-	-	-	7,217	7,217	1.50%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	100,000	100,000	8.00%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-	224,000	224,000	MLR - 0.5%

29.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ ทางการเงิน (พัน)	หนี้สิน ทางการเงิน (พัน)	อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรียญสหรัฐ	1,193	3	35.83065
เยน	8,639	712	0.307951
เหรียญออสเตรเลีย	356	330	25.93620

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งไม่ได้มีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

	พันเหรียญ สหรัฐอเมริกา	พันเยน ญี่ปุ่น	พันเหรียญ ออสเตรเลีย
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	931	2,210	-
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	262	6,429	356
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>			
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	3	712	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	-	330

29.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากความเป็นไปได้ที่ลูกค้าอาจจะไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่บริษัทได้ภายในกำหนดเวลาโดยปกติการค้า เพื่อลดความเสี่ยงนี้บริษัทและบริษัทย่อยได้ประเมินความสามารถทางการเงินของลูกค้าเป็นระยะๆ

29.4 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำไว้ บริษัทและบริษัทย่อยป้องกันความเสี่ยงนี้โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่ค้าเป็นระยะๆ

ราคาตามบัญชีของลูกหนี้ที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน – สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็นมูลค่าสูงสุดที่เกิดจากความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

29.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินในขณะที่ยังมีฝ่ายที่มีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน มูลค่ายุติธรรมได้มาจากราคาตลาดที่กำหนด

บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการและสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่นมีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น มีราคาตามบัญชีของหนี้สินทางการเงิน ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกำหนดชำระในระยะเวลาอันสั้น

เงินลงทุนระยะยาวในหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และเงินลงทุนทั่วไป มีราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงิน ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

30. คดีฟ้องร้อง

ในปี 2555 บริษัทผู้รับจ้างรายหนึ่งได้ยื่นฟ้องร้องบริษัทเป็นจำเลยโดยถูกเรียกชดเชยค่าเสียหายรวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 41.53 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี นับจากวันที่ 24 มีนาคม 2554 จนกว่าจะชำระเสร็จ บริษัทได้ยื่นฟ้องแย้ง เนื่องจากบริษัทเชื่อว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา โดยทำงานล่าช้ากว่ากำหนดและงานที่ส่งมอบมีความชำรุดบกพร่อง อย่างไรก็ตาม ในระหว่างงวดศาลอุทธรณ์ได้พิจารณาให้บริษัทจ่ายค่าเสียหายรวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 24.41 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี นับจากวันที่ 27 มีนาคม 2555 จนกว่าจะชำระเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้บันทึกตั้งสำรองสำหรับหนี้สินดังกล่าวและบันทึกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งสิ้นจำนวน 19.58 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ บริษัทได้ยื่นฎีกาต่อศาลฎีกาเรียบร้อยแล้ว

31. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

บริษัทได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้น การจัดประเภทดังกล่าวมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

	พันบาท	
	งบการเงินรวม	
	ตามการจัดประเภทใหม่	ตามที่เคยรายงานไว้
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	99,208	105,832
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	8,450	1,827

	พันบาท	
	งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	ตามการจัดประเภทใหม่	ตามที่เคยรายงานไว้
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	88,571	95,194
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	8,450	1,827

32. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5.93 ล้านบาท ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

33. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560